
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับการพัฒนาราชมงคลตะวันออก 

รองศาสตราจารย์สุชาติ  ชัยวรกุล 

อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ 

 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย   มีคณะกรรมการอุดมศึกษา  (กกอ.)  ท าหน้าที่
เสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และ
วัฒนธรรมชาติ  โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการให้กับ  กกอ . 
โดยยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยปฏิบัติการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยในสังกัด  มี อิสระ
คล่องตัว ในการบริหารจัดการ ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (autonomy)  และมี เสรีภาพทางวิชาการ  
(academic  freedom)  ทั้งนี้ภายในแต่ละมหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นองค์กรปกครองสูงสุด
ท าหน้าที่ ก ากับดูแลสถาบัน  (governing body)  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมและดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอ านาจและหน้าที่ส าคัญ  อาทิ วางนโยบาย และแผนพัฒนา  ออกข้อบังคับ
ประกาศต่างๆ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง   อนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   ติดตามประเมิน ผลการด าเนิน งาน  และ ตรวจสอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  และผู้บริหาร   กล่าวได้ว่าสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็น
ฝ่ายจัดการ ให้บรรลุตามนโยบาย   โดยมีประชาคมมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ   สายสนับสนุน   และช่วย
วิชาการเป็นฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน   ทั้งสามฝ่ายนี้ต้องสามารถด าเนินงาน ให้สอดรับกัน  มหาวิทยาลัย จึงจะพัฒนา
ก้าวหน้า  มหาวิทยาลัยที่ดี  มีความ เข้มแข็งต้องมีสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง  มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่
เข้มแข็ง   และมีประชาคมมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนที่มีความ รักภักดี  มีความผูกพันต่อองค์กร  มีความ
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งมั่นด าเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

  



 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ประกอบด้วยนายกสภา
มหาวิ ทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน 14 คน  
อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  จ านวน 6 
คน  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยจ านวน 6 คน   รวมแล้วองค์ปร ะกอบสภามหาวิทยาลัยของเราประกอบด้วย 29 คน  
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 14 คน  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  และกรรมการ สภาฯอีก 14 คน  เป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง  โดยมีนายกสภาฯเป็นกลาง  จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของสภาฯ  ถูกก าหนดให้
มีการคานอ านาจกันเองในส่วนของกรรมการสภาฯ   กล่าวคือมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกครึ่งหนึ่ง
กับกรรมการสภาฯ ที่เป็นบุคคลของมหาวิทยาลัยเองอีกครึ่งหนึ่ง   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ตาม  การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก ในขณะนี้อยู่ในสภาวะ “ผลัดกันเลือก”  กล่าวคือ  เร็วๆนี้ประชาคมมหาวิทยาลัย ฯ จะ
มีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการจ านวน 6 คน  ไปเป็นกรรมการสภาฯ  ร่วมกับ
กรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  อธิการบดี  และกรรมการสภาฯจากผู้ต ารงต าแหน่งผู้บริหาร ระดับสูง  
ต่อจากนั้น  ประมาณกลางปี 2557  อธิการบดีของเราจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง  กรรมการสภาฯ  
ที่เหลือจะเป็น ผู้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดีคนใหม่   และประมาณปลายปีกรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทัง้ 14 คน  จะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการสภาฯที่เหลือ (รวมทั้งอธิการบดีคนใหม่)  จะเป็น
ผู้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ทั้งหมด  จากสภาวะ “ผลัดกันเลือก ” ดังกล่าว  
อาจไม่มีสิ่งใด น่ากังวลส าหรับประชาคมมหาวิทยาลัย  หากว่ากระบวนการเลือกตั้ง /สรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่างๆดังกล่าวด าเนินไปบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล (ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ) น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่
มหาวิทยาลัย เป็นความหวังในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดังนั้นการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ  จ านวน 6 คน  ในครั้งนี้  
จึงมีความส าคัญต่ออนาคตการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราเป็นอย่างย่ิง   พวกเราต้องช่วยกัน คัดเลือกคนดี   
มีความสามารถ มีอิสระทางความคิด  เป็นปากเป็นเสียงของพวกเราเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปท างานในสภาฯ   
ช่วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยท างาน/สนับสนุน/ผลักดัน  หากเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ กับมหาวิทยาลัย   ช่วยติติง/
เสนอแนะ /คัดค้าน  ฝ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาก เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง   ช่วยให้เกิดความรอบค อบในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย  ต้องยอมรับกันว่าผู้ที่รู้เรื่องของมหาวิทยาลัยได้ดีคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง  
ดังนั้นความเห็นของกรรมการสภาฯ ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ  ในการให้ข้อมูลกับสภามหาวิทยาลัย  จะ
ท าให้กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อมูล ในการพิจารณา รายละเอียดบางเรื่องบางประการ  เสนอแนะการ
ด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 การเลือกตั้งกรรมการสภาฯ  ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการในครั้งนี้  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ทุกวิทยาเขต  หลังจากลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  ก าหนดให้ผู้
ได้รับการลงคะแนนเลือกตั้งคะแนนสูงสุด 6 คนแรก  เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
ที่ผ่านมาล่าสุดเรามีกรรมการสภาฯ ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ จากวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ านวน 1 
ท่าน  วิทยาเขตจันทบุรี  จ านวน 3 ท่าน  และวิทยาเขตอุเทนถวาย  จ านวน 2 ท่าน  โดยที่วิทยาเขตบางพระ  
ไม่มีผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แม้เพียงรายเดียว... 

 

 

 

เลือกตั้งผู้แทนฯ คราวนี้...  เสมือนเลือก  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต 

เลือกผู้แทนดี เป็นศรีแก่มหาวิทยาลัยฯ ชีวิตยังมีความหวัง 


